



## ชีวิตและมรดกของท่านเตอร์ตันผู้ยิ่งใหญ่



สถาบันซัมเยียนดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเชิญคุณเข้าร่วมฟังคำสอนของท่านพักชก รินโปเช ในหัวข้อ **ชีวิตและมรดกของท่านเตอร์ตันผู้ยิ่งใหญ่ ชกจัวร์ เตเชน ชิกโป่ ลิงปะ**

ท่านเตอร์ตันผู้ยิ่งใหญ่ **ชกจัวร์ เตเชน ชิกโป่ ลิงปะ** เกิดที่ซังเกียล เชิงเขาศักดิ์สิทธิ์นัมคา โจ๊ะ (แปลว่า นภาสมบัติ) ในแคว้นนังเซิน ท่านเกิดในวันที่สิบของเดือนหก ปีฉลูธาตุดิน (ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2372) อันเป็นวันศุกรมงคล ตรงกับวันและเดือนเกิดขององค์มหาครู ผู้เกิดโดยปาฏิหาริย์ในดอกบัวเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านั้น ท่านชกจัวร์ ลิงปะ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเตอร์ตันหรือผู้เผยธรรมสมบัติที่ยิ่งใหญ่ ท่านทำงานโดยไม่เหน็ดเหนื่อยร่วมกับท่าน **จัมยัง เค่นเซ่ วังโป** (มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2356 ถึง 2442) และท่านจัมกนกงตรูล โลโดร ทาเย (พ.ศ. 2363 ถึง 2435) ในการธำรงและเผยแผ่คำสอนอันลึกซึ้งขององค์มหาครู ปัทม-สัมภาวะ และพระதாகินีแห่งปัญญาญาณผู้ยิ่งใหญ่คือท่าน**เยเซ่ โซเกียล** ธรรมสมบัติของท่านชกจัวร์ ลิงปะ มีมากมายและเป็นคำสอนที่เหมาะสมแก่ยุคสมัยของเรา มีความโดดเด่นเพราะประกอบด้วยการปฏิบัติหลายอย่างที่กระชับ ง่ายและเปี่ยมด้วยพรอันประเสริฐ

ท่านเตร์ตนผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงโดดเด่นเพราะท่านเป็นผู้ถือสายการปฏิบัติของธรรมสมบัติที่ครบถ้วนทั้งเจ็ดประเภท อันได้แก่ สายการปฏิบัติทางมุขปาฐะหรือคำสอนทางวาจา ธรรมสมบัติทางปฐพีหรือจากผืนดิน ธรรมสมบัติที่แผ่ซ่าน ธรรมสมบัติทางจิต คำสอนทางวาจา การเผยทางนิมิต และธรรมปัญญาจากชาติภพก่อนๆ

ธรรมสมบัติทั้งเจ็ดประเภทนี้จึงเป็นมรดกขุมทรัพย์ทางธรรมทั้งหมดของท่านชกจัวร์ ลิงปะ หรือที่เรียกว่า ชก ลิง เตร์ซาร์ และเป็นภาพเรื่องราวชีวิตของท่านเตร์ตน ผู้ยิ่งใหญ่นี้ด้วย การเผยสมบัติแต่ละครั้งล้วนเป็นจุดสำคัญในชีวิตท่านชกจัวร์ ลิงปะ และสัมพันธ์แนบแน่นกับภูมิประเทศอันศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินทิเบต รายละเอียดการเผยธรรมสมบัติครั้งต่างๆ ทำให้เรารู้จักภูมิทัศน์ทางจิตวิญญาณของทิเบต ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นภาพรวมชีวิตของท่านเตร์ตน ผู้ยิ่งใหญ่

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นี้ ท่านพักชก รินโปเช จะนำเสนอผลงานจากโครงการอันยาวนานหลายปีของการถ่ายทอดการเดินทางอันน่าตื่นตาตื่นใจของชีวิตท่านเตร์ตน ผู้ยิ่งใหญ่ ออกมาเป็นข้อมูลให้เราได้สามารถเชื่อมโยงกับมรดกธรรมสมบัติและสายการปฏิบัติอันลึกซึ้งยิ่งใหญ่นี้

### ข้อมูลการเข้าร่วมคำสอนออนไลน์ของท่านรินโปเช

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

เวลา 18.15 – 19.45 น.

ท่านรินโปเชจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะล่ามของสถาบันซัมเย่จะจัดแปลคำสอนเป็นภาษาจีน สเปน โปรตุเกส เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส ยูเครน และเนปาล การที่คณะล่ามของเราสามารถถ่ายทอดคำสอนของท่านรินโปเช ออกไปสู่สังฆะทั่วโลกได้นี้ ก็เป็นเพราะความเอื้อเฟื้อเมตตาของผู้อุปถัมภ์ทั้งหลายของเรา หากคุณประสงค์จะร่วมทำบุญสนับสนุนธรรมกิจของเรา กรุณา [คลิกที่นี่](#)

### ลงทะเบียนเข้าร่วมการสอนของท่านรินโปเช

คุณสามารถเข้าร่วมการสอนได้ทางแอปซุมโดยกรอกแบบฟอร์มจากลิงค์ด้านล่างนี้

[ลงทะเบียนได้ที่นี้](#)

คุณสามารถรับชมการถ่ายทอดคำสอนสดของท่านรินโปเช ได้ทางยูทูปด้วย ซึ่งจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ การแปลสดจะมีเฉพาะทางแอปซุมเท่านั้น

การเข้าร่วมรับคำสอนของท่านรินโปเชในสถานที่จริง

ท่านรินโปเช จะสอนที่ [Hotel Tibet](#) (โรงแรมโฮเทลทิเบต) ในพาทอนาถ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ที่  
นั่งสำหรับกิจกรรมนี้มีจำกัด หากคุณประสงค์จะเดินทางไปเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยใช้  
ลิงค์ด้านล่างนี้

[ลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมสถานที่จริงได้ที่นี้](#)

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน

ทีมสถาบันซัมเย่